

Số: /BC-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ**

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (*sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 06/CT-TTg*); Văn bản số 386/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chuẩn bị Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo một số nội dung liên quan như sau:

#### **1. Về công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật:**

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Công văn số 2388/UBND-TH ngày 08/5/2019 về tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong đó: chỉ đạo các đơn vị chức năng của tỉnh và các cấp chính quyền huyện, thị xã có Quỹ tín dụng nhân dân (*sau đây gọi tắt là QTDND*) đang hoạt động nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 06/CT-TTg. Theo đó, ngày 23/10/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg (do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì Hội nghị). Tham dự Hội nghị này có đại diện lãnh đạo UBND các huyện có QTDND hoạt động trên địa bàn, lãnh đạo UBND xã/phường/thị trấn nơi QTDND đóng trụ sở chính và Giám đốc 27 QTDND trên địa bàn; qua đó đã phổ biến, quán triệt và triển khai toàn bộ nội dung các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Thống đốc NHNN, của UBND tỉnh; đánh giá về tình hình hoạt động của các QTDND trên địa bàn và thảo luận các giải pháp quản lý tốt QTDND.

Thực hiện Thông báo số 76a/TB-NHNN ngày 10/6/2020 và Văn bản số 7300/NHNN-TTGSNH ngày 05/10/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị chuyên đề QTDND, ngày 25/11/2020, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị chuyên đề Quỹ tín dụng nhân dân (do Lãnh đạo Chi nhánh chủ trì Hội nghị). Tham dự Hội nghị có đại diện

lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư, Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh tỉnh Bình Định, đại diện lãnh đạo UBND các huyện có QTDND trên địa bàn, Bí thư, Chủ tịch, Công an xã/phường/thị trấn nơi có QTDND đang hoạt động và Chủ tịch, Giám đốc, Kiểm soát chuyên trách của 27 QTDND trên địa bàn. Tại Hội nghị này, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động và củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cũng tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-NHNN ngày 31/01/2019 của Thống đốc NHNN và Quyết định số 1173/QĐ-NHNN ngày 30/5/2019 về việc ban hành Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 đến các QTDND trên địa bàn.

## **2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 đối với QTDND**

Thực hiện Chỉ đạo của NHNN Việt Nam về triển khai đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 đối với QTDND, UBND tỉnh đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chỉ đạo các QTDND trên địa bàn xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 (sau đây gọi tắt là phương án cơ cấu lại), gửi phương án cơ cấu lại cho UBND xã/phường/thị trấn nơi QTDND đặt trụ sở chính xem xét, có ý kiến trước khi gửi cho NHNN chi nhánh tỉnh Bình Định xem xét, phê duyệt. Ngoài việc gửi báo cáo kết quả thực hiện phương án cơ cấu lại (theo định kỳ) cho NHNN chi nhánh tỉnh, các QTDND còn phải gửi báo cáo cho UBND xã/phường/thị trấn nơi QTDND đặt trụ sở chính để giám sát việc thực hiện và chỉ đạo kịp thời.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại để đảm bảo giữ vững ổn định hoạt động ngân hàng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương; quản lý có hiệu quả các QTDND, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho QTDND và tạo điều kiện cho hoạt động của QTDND phát triển. Việc thực hiện phương án cơ cấu lại đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Hầu hết các QTDND trên địa bàn đã nâng cao năng lực tài chính; năng lực quản trị, điều hành; tuân thủ tôn chỉ, mục đích hoạt động; tập trung cho vay trong thành viên; hạn chế nợ quá hạn, nợ xấu phát sinh; hoàn thiện cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin; hoạt động ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh thường xuyên chỉ đạo, theo dõi các QTDND trên địa bàn trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch của các QTDND và triển khai việc thực hiện các giải pháp

nêu trong Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Để nâng cao vai trò quản lý nhà nước, chất lượng công tác thanh tra, hàng năm Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra trong đó tập trung ưu tiên thanh tra các QTDND chưa được thanh tra trong ít nhất 02, 03 năm gần nhất, qua thanh tra đã phát hiện các thiếu sót, vi phạm và kiến nghị các QTDND chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Trong năm 2019 và 2020 Thanh tra, giám sát chi nhánh đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng đối với 02 đơn vị: QTDND Phước Hưng (Quyết định số 32/QĐ-XPVPHC ngày 26/4/2019 số tiền phạt là 45 triệu đồng về hành vi thay đổi địa điểm trụ sở QTDND Phước Hưng khi chưa được Chi nhánh chấp thuận bằng văn bản); QTDND Phước Lộc (Quyết định số 175/QĐ-XPVPHC ngày 29/12/2020 số tiền phạt là 12 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn).

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã ban hành một số Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và các Văn bản chỉ đạo của Thống đốc NHNN Việt Nam đến QTDND để thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-TTg:

+ Văn bản 822/BIĐ1 ngày 31/10/2018 về việc chấn chỉnh, tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của các QTDND trên địa bàn.

+ Văn bản số 04/BIĐ1 ngày 03/01/2019 về việc tổng hợp các thiếu sót, vi phạm của QTDND trên địa bàn và yêu cầu các QTDND chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, vi phạm.

+ Văn bản số 89/BIĐ1 ngày 29/01/2019 về việc chấn chỉnh việc chấp hành các quy định, chỉ đạo của NHNN tại các QTDND trên địa bàn

+ Văn bản số 314/BIĐ1 ngày 14/5/2019 về việc tăng cường công tác an ninh, an toàn ngân hàng năm 2019.

+ Văn bản số 389/BIĐ1 ngày 10/6/2019 về việc xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch để thực hiện các giải pháp tại Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND.

+ Văn bản số 588/BIĐ1 ngày 23/8/2019 về việc đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

+ Văn bản 760/BIĐ1 ngày 01/9/2020 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn hoạt động các QTDND trên địa bàn.

### **3. Kết quả triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg**

Qua thời gian triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; đến nay hoạt động của hệ thống QTDND trên địa bàn tỉnh Bình Định đã từng bước phát triển và ổn định.

- Các QTDND trên địa bàn có bộ máy quản trị điều hành cơ bản đáp ứng theo quy định tại Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của NHNN Việt Nam quy định về QTDND (được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 21/2019/TT-NHNN). Một số QTDND chưa đáp ứng quy định về năng lực quản trị điều hành đều đã xây dựng phương án chuyển tiếp để thực hiện hoàn thiện bộ máy quản trị điều hành. Hội đồng quản trị đều tổ chức họp hàng tháng, đề ra các biện pháp để thực hiện kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, có văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của QTDND, Giám đốc; ban hành và triển khai các quy định nội bộ tương đối đầy đủ, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đến 31/12/2020, 27/27 QTDND trên địa bàn đã xây dựng xong phương án, kế hoạch và đang tổ chức thực hiện các giải pháp củng cố và phát triển QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Các quy chế nội bộ về hoạt động cho vay, hoạt động huy động tiền gửi và các quy định nội bộ khác liên quan đến hoạt động của QTDND đã được các QTDND trên địa bàn ban hành, sửa đổi, bổ sung tương đối đầy đủ theo quy định.

- Ngoài ra, Các QTDND đã tăng cường tính minh bạch, công khai trong quản trị, tài chính và hoạt động kinh doanh của QTDND; luôn chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của bộ máy quản trị, điều hành, kiểm soát và nhân viên nghiệp vụ đang làm việc tại Quỹ.

- Hàng năm, Hội đồng quản trị của QTDND tiến hành rà soát, đánh giá đối với hệ thống kiểm soát nội bộ đảm bảo tính hiệu quả, hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ để phát hiện ra những vấn đề còn thiếu chưa kiểm soát có hiệu quả các hoạt động. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại: Một số cán bộ quản trị, điều hành còn yếu về năng lực công tác chuyên môn, chưa được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ tài chính, ngân hàng, pháp luật; một số văn bản quy định nội bộ của QTDND chưa được ban hành kịp thời hoặc nội dung chưa phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

- Hầu hết các QTDND đều đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động đúng quy định. Đến 31/12/2020, có 01 QTDND có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu chưa đúng theo quy định là QTDND Phước Hòa - 6,87%.

- Về kết quả xử lý nợ xấu: Tính đến 31/12/2020, nợ xấu là 2.725 triệu đồng, tăng 210 triệu đồng (+8,35%) so với năm 2019, chiếm 0,16% tổng dư nợ. Trong đó nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) là 1.276 triệu đồng, chiếm 46,79% tổng nợ xấu.

- Đến ngày 31/12/2020, có 27/27 QTDND có tổng thu nhập lớn hơn tổng chi phí 16.160 triệu đồng; có 2 QTDND có lỗ lũy kế là QTDND Phước Hòa lỗ lũy kế 2.238 triệu đồng, QTDND Tây Giang lỗ lũy kế 708 triệu đồng. Nhìn chung, Các QTDND đều kinh doanh có lãi, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương. Tuy nhiên nguồn thu của QTDND chủ yếu từ hoạt động cho vay, gửi tiền tại Ngân hàng Hợp tác xã, chưa đa dạng hóa nguồn thu từ các hoạt động phi tín dụng, chỉ có 03 QTDND (Hoài Hương, Đồng Tâm, Bồng Sơn) có thực hiện dịch vụ chuyển tiền điện tử.

Trên đây là tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ ở địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Vụ TTGSNH – NHNN Việt Nam;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3, K17.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**